

คลังชี้การเมืองทำเศรษฐกิจทรุด 'พิสิฐ' ยืนยันยังไม่ตั้งเอเอ็มซีกลาง

ผู้จัดการรายวัน - "พิสิฐ" ยอมรับความไม่ชัดเจนทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ตลาดหุ้นซบเซา เพราะนักลงทุนยังรอให้การเมืองนิ่ง ยอมรับสถาบันการเงินมีปัญหาหนี้เสีย แต่คลังจะไม่ตั้งเอเอ็มซีแห่งชาติ แม้แบงก์ชาติจะแถลงตัวเลขหนี้เสียย้อนกลับในเดือนสิงหาคมยังสูงถึง 2.53 หมื่นล้านบาท

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความซบเซาของตลาดหลักทรัพย์ของไทยช่วงนี้ว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยภายนอกได้แก่ การเมืองในสหรัฐอเมริกา การผันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และปัจจัยภายใน โดยเฉพาะสถานการณ์การเมือง นักลงทุนยังรอความชัดเจนและความแน่นอนทางการเมือง ทั้งเรื่องนโยบายพรรคการเมืองต่างๆ การเลือกตั้งที่จะขึ้นปลายปีนี้น่า พรรคการเมืองใดจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งหากเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนจะทำให้นักลงทุนกลับมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง

"หากมองถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องถือว่ามีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีแล้วเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ การที่ราคาหุ้นยังไม่ปรับตัวขึ้น แสดงว่าความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวมากกว่า เมื่อบวกกับข่าวไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้นักลงทุนยังไม่กล้าลงทุนและมีส่วนต่อความซบเซาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้"

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวถึงการเพิ่มทุนของสถาบันการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดว่า เท่าที่ดูเงินกองทุนของสถาบันการเงิน ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งสามารถกันสำรองได้ครบ 100% ตามเกณฑ์ ธปท.แล้วไม่น่าเป็นห่วงเรื่องทุนของธนาคารพาณิชย์ ที่ผ่านเกณฑ์ธนาคารพาณิชย์ได้เพิ่มทุนมาตลอด

โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีทางเลือกในการเพิ่มทุนอยู่หลายทาง เช่น การออกสลิป แคนดี้ แต่อาจจะมีความเหมาะสมในการเพิ่มทุนเท่านั้น ซึ่งก็จะไม่ใช่สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง

นายพิสิฐกล่าวว่า เวลานี้สิ่งสำคัญที่ธนาคารพาณิชย์เร่งดำเนินการคือ การแก้ปัญหาหนี้เสียก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ให้ลดลงให้มากที่สุดเป็นหลัก

"ส่วนการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งชาติ (เอเอ็มซีกลาง) แนวทางของกระทรวงการคลังเห็นว่า ขณะนี้ธนาคารต่างๆ ได้ตั้งเอเอ็มซีของตัวเองแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องตั้งเอเอ็มซีแห่งชาติขึ้นมาตามข้อเสนอของนายสุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์" นายพิสิฐกล่าวและว่า นายสุภชัย พุดในฐานะทีมเศรษฐกิจ และส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสามารถเสนอแนวคิดอย่างไรก็ได้

ทั้งนี้แบงก์ชาติเปิดเผยตัวเลขเอ็นพีแอลเดือนสิงหาคม 2543 ว่า ยังคงอยู่ที่ระดับ 31.24% หรือมีทั้งสิ้น 1.59 ล้านล้านบาท ลดลงสุทธิจากเดือนก่อน 3.8 พันล้านบาท หรือ 0.24% เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลง NPL ของระบบสถาบันการเงินในเดือนสิงหาคมนี้ มีส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 4.23 หมื่นล้านบาท เป็นรายใหม่ 1.7 หมื่นล้านบาท และรายที่เคยปรับโครงสร้างหนี้มาเป็น NPL อีกจำนวน 2.53 หมื่นล้านบาท มีส่วนที่ลดลงจำนวน 4.61 หมื่นล้านบาท จากการปรับโครงสร้างหนี้ 3.46 หมื่นล้านบาท และเหตุผล

อื่น 1.15 หมื่นล้านบาท

คลังชี้ศก.ทรุดนักลงทุนรอรัฐบาลใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวไว้ในไตรมาส 3 และ 4 จะเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจชัดเจนโดยการขยายตัวน่าจะลดลงเหลือ 3-4% จากไตรมาส 2 ที่ขยายตัว 6.6% ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเงินบาทค่าอ่อนลง การบริโภคอุปโภค และการลงทุนที่ชะลอตัวลง

"ขณะนี้เรามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้มากกว่าเกาหลีใต้ด้วยซ้ำ เพราะพื้นฐานเศรษฐกิจยังไม่แข็งแกร่งถึงแม้กรอบการแก้ไขปัญหาก็ทำมาจะถูกต้อง โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว แต่การปฏิบัติไม่มีความชัดเจนและไม่ได้ผลเท่าที่ควรทั้งมาตรการ 10 สิงหาคม 27 สิงหาคม และ 30 มีนาคม"

เศรษฐกิจมีสัญญาณชะลอตัวลงแต่ไม่เลวร้ายถึงขั้นวิกฤต แต่หากถ้าทุนสำรองลดลงต่อเนื่องก็จะอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง ซึ่งขณะนี้ทุนสำรองทางการระหว่างประเทศ อยู่ระดับ 3.22 หมื่นล้านเหรียญและคงที่มาหลายเดือน

ช่วงนี้ หากรัฐบาลจะออกมาตรการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม หรือปรับทิศทางนโยบายใหม่คงไม่มีผลอะไร เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่รอดูนโยบายของรัฐบาลใหม่มากกว่าเนื่องจากนโยบายที่แต่ละพรรคใช้ในการหาเสียงมีความต่างกันอยู่มากช่วงนี้จึงเกิดความไม่แน่ใจการเข้ามาลงทุน

"การเมืองเป็นปัจจัยใหม่ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการชั่งน้ำหนักในการตัดสินใจลงทุน จากนโยบายที่แต่ละพรรคทำให้นักลงทุนไม่กล้าเสี่ยงเข้า

มาช่วงนี้ เพราะกลัวนโยบายจะเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเองก็ยังคงซบเซาต่อเนื่องไปอีกจนถึงปีหน้า ถึงแม้จะมีมาตรการฟื้นตลาดออกมาก็คงไม่ได้ผล"

ขณะนี้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่ดีขึ้น ยกเว้นการส่งออก ที่ถึงแม้ช่วงปลายปีจะชะลอตัวลงไปบ้างแต่ปีหน้ายังมีความเป็นไปได้ที่จะขยายตัวถึง 10% ตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้ หากราคาน้ำมันลดลงและอยู่ในระดับคงที่

ส่วนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ่งทอหัตถวิทย์ สถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ฯยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมนั้นถือว่ารัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาช้าเกินไปเพราะในช่วงแรกเน้นแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทมากเกินไป แต่ไม่ประสบความสำเร็จทำให้ปัญหาเรื้อรังถึงขณะนี้ ■

discover YOUR own lifestyle

SPRT olachol CITIBANK E.G.

ครบรอบ 1 ปี - นางสาวธัญญา ฤกษ์งาม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารซีบีแบงก์ นำบุตรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกอินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล และนายวิสูตร ทูรารักษ์ รองประธานอาวุโส บ.เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น วิวดเจ ร่วมเปิดงานซีบีแบงก์ดีส์คัฟเวอร์วีวีวีซ่าฉลองครบรอบ 1 ปี ณ แกรนด์ฮอลล์ ดีส์คัฟเวอร์วีวีวี ภายในงาน มีแฟนโชว์จากห้องเสื้อชั้นนำ